



ข่าว

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๙๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๓๑๙๔
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ดิวเข้มผู้ตรวจการสหกรณ์ หวังแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสหกรณ์ตามกฎหมาย และเรียนรู้แนวทางในการตรวจสอบการเงินการบัญชีและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาคือข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลได้เร่งปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและระบบสหกรณ์โดยรวม

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อการกำกับ ดูแล และ คัดกรองระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเหตุผิดปกติในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ซึ่งมีจำนวน ๓๑๓ แห่ง และหากพบว่าสหกรณ์มีการดำเนินงานบกพร่องต้องแจ้งให้สหกรณ์แก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่จะสร้างความเสียหายที่มีมูลค่าสูงต่อระบบสหกรณ์ในอนาคต

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อการกำกับ ดูแล และคัดกรองระบบสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ซึ่งหัวข้อวิชาการฝึกอบรมประกอบด้วย ๑) นโยบายการกำกับดูแลและคัดกรองระบบสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒) แนวทางการตรวจการ การจัดทำรายงานผลการตรวจการ และการดำเนินการเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของทีมตรวจสอบสหกรณ์ การจัดทำรายงาน และการเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ๓) การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อตรวจสอบเหตุผิดปกติในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งบการเงินเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความผิดปกติในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และ ๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ในการตรวจการสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ตรวจการสหกรณ์รุ่นใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในฐานะ “ผู้ตรวจการสหกรณ์” จึงเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการป้องกันหรือยับยั้งมิให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีเกิดการทุจริตไม่ให้ขยายวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อสมาชิกและระบบสหกรณ์โดยรวม ผู้ตรวจการสหกรณ์จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลสหกรณ์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งสามารถกำหนดแผนในการติดตามตรวจสอบสหกรณ์เป้าหมายที่ชัดเจน คือสหกรณ์ที่มีความเสี่ยง หรือสหกรณ์ที่มีผลวิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ต้องเฝ้าระวัง เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช้อำนาจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานมาตรการกำกับ ดูแล และคัดกรองระบบสหกรณ์ ที่คาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาคือข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้หมดไปได้ในที่สุด